



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ที่ 19 /2562

เรื่อง : การถอนเงินฝากออมทรัพย์ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เปิดให้บริการด้านเงินรับฝากออมทรัพย์ จากสมาชิก เพื่อเป็นการบริการให้แก่สมาชิกได้รับความสะดวก รวดเร็วในการถอนเงินฝาก ที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกสามารถถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ) โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ของตนเองได้

การถอนเงินฝากออมทรัพย์โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. กรณีที่สมาชิกมาด้วยตนเองหรือส่งใบถอนเงินทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลอื่นนำมา

การถอนเงินฝากเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ของตนเอง สามารถทำรายการได้ไม่จำกัดวงเงิน โดยใช้สมุดคู่ฝากสหกรณ์, สำเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์ และใบถอนเงินฝากฉบับจริง ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และแสดงความประสงค์การรับเงินในใบถอนเงินฝาก สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ที่สมาชิกมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น ตามบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนหรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ระบุ (ยกเว้นธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส) หากไม่ระบุพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่น ให้ถือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่รับเงินเดือน (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผู้ถอนเงินเป็นผู้รับผิดชอบ)

2. กรณีส่งเอกสารการถอนเงินผ่านทางเครื่องโทรสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

การถอนเงินฝากเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์โดยไม่มาที่สหกรณ์ ให้ส่งสำเนานำหน้าบัญชีธนาคาร และใบถอนเงินฝาก ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยแสดงความประสงค์การรับเงินในใบถอนเงินฝาก ทางโทรสาร หรือส่งรูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคารและใบถอนเงินฝาก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มายังที่ทำการสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิก ต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากฯ (ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคมปี 2562) ฉบับจริงไว้กับสหกรณ์ก่อน สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สมาชิกมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น ตามบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนหรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ระบุ (ยกเว้นธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส) หากไม่ระบุพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นให้ถือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่รับเงินเดือน (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผู้ถอนเงินเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยสามารถนำสมุดคู่ฝากมาปรับยอด ณ ที่ทำการสหกรณ์ได้ภายหลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562


(นายฉัตรชัย ทวีโภค)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด